

BÁO CÁO

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội “Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn số 353/UBTVQH14-CTĐB ngày 14/11/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Công văn số 01/HĐND-TH ngày 02/01/2019 của HĐND tỉnh về việc báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu,

Thường trực HĐND huyện Triệu Phong báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp cuối năm 2018 với những nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm

Để triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Công văn số 51/HĐND-PC ngày 30/10/2018, Công văn số 60/HĐND-PC ngày 23/11/2018 hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 14/11/2018 về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; Công văn số 57/CV-HĐND ngày 14/11/2018 về việc gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V.

Căn cứ văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã ban hành các Công văn, Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu để triển khai đến từng đại biểu trước kỳ họp.

1.2. Các bước chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

Theo Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 14/11/2018 của Thường trực HĐND huyện, tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm là 18 người, có 01 thành viên UBND huyện không lấy phiếu tín nhiệm lần này vì thời gian đảm nhiệm chức vụ chưa đủ 09 tháng.

Thực hiện Kế hoạch, những người được lấy phiếu tín nhiệm đã có báo cáo bằng văn bản theo mẫu quy định gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước 30 ngày khai mạc kỳ họp HĐND huyện.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đến đại biểu HĐND trước 20 ngày khai mạc kỳ họp để đại biểu nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Quá trình thực hiện Thường trực HĐND huyện không nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm.

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo chuẩn bị phiếu tín nhiệm theo quy định, trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “*tín nhiệm cao*”, “*tín nhiệm*”, “*tín nhiệm thấp*”; phân biệt các loại phiếu bằng các màu khác nhau.

Ở cấp xã, tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm là 137 người, 05 người giữ chức vụ do HĐND bầu không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm (trong đó có 03 người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng). Các bước chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm được triển khai kịp thời, đầy đủ, đảm bảo đúng quy định.

1.3. Về quy trình thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp

Quy trình thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đúng hướng dẫn của UBTW Quốc hội, trong đó HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm do Thường trực HĐND trình, chia tổ thảo luận về báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm. Hội đồng nhân dân đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do Thường trực HĐND chuẩn bị và tiến hành các bước ghi phiếu, bỏ phiếu theo quy định, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 100% đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí thông qua.

Nhìn chung quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng, công khai. Các vị đại biểu HĐND đã có đủ thời gian để nghiên cứu, cân nhắc thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm của mình đối với từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện tinh thần xây dựng, vai trò giám sát và thái độ trách nhiệm của các đại biểu HĐND các cấp trong nhận xét, đánh giá các chức danh do HĐND bầu, phản ánh tinh thần đoàn kết nhất trí và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu trong hoạt động của chính quyền địa phương trong nửa nhiệm kỳ qua.

2. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Cấp HĐND	Tổng số đại biểu HĐND	Tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm	Số người giữ chức vụ do HĐND bầu không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm	Số người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng	Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao	Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm	Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp	Ghi chú
HĐND huyện	31	18	01	01	18	Không	Không	
HĐND xã	449	137	3	3	117	15	Không	

3. Đánh giá chung

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. Công tác tổ chức lấy phiếu được chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng, khách quan, đúng pháp luật, được đông đảo cán bộ, nhân dân quan tâm theo dõi, đồng tình ủng hộ.

Kết quả phiếu tín nhiệm cơ bản phản ánh đúng mức độ tín nhiệm của từng người tại thời điểm lấy phiếu; có tác dụng thiết thực đối với người được lấy phiếu, giúp họ tự điều chỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đây thực sự là một kênh thông tin quan trọng để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét mức độ tín nhiệm và đánh giá cán bộ chính xác hơn.

4. Bài học kinh nghiệm

Trước hết, công tác chuẩn bị phải tích cực, chu đáo, theo đúng quy trình, đảm bảo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, cử tri và nhân dân hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy định, quy trình, kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Trên đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp cuối năm 2018, Thường trực HĐND huyện xin báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- VPHĐND tỉnh
- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- PVP, CV_{HĐ};
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



***Vũ Thành Công**